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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓    เวลา ๑๓.๓๐  น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนห์ิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มีสําลี (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๙. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑   ติดตามการรายงานผลการดําเนินการจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้รายงานผลการดําเนินการ
จัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : 
CHECO)  ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยมีจํานวน ๒๒ สาขาวิชาท่ียังไม่
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร และมีบางสาขาวิชาท่ีส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
ข้อมูล  ดังนั้นขอให้คณบดีติดตามสาขาวิชาท่ียังไม่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร          
ให้เร่งดําเนินการแก้ไขและส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
รับทราบต่อไป จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒   การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยู่ระหว่างกระบวนการ
รับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  (รอบ ๔) มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงกําหนดการ
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สอบวัดแววความเป็นครู โดยใช้ผลคะแนน PAT ส่วนการสอบสัมภาษณ์จะดําเนินการหลังจากรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๓   การเสนอขอรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการคุ รุสภา ได้ส่งหนังสือท่ี           
ศธ ๕๑๐๑.๒/๑๐๘๖ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เร่ือง การเสนอขอรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา 
หลักสูตร ๔ ปี  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ประกาศคุรุสภา เร่ืองการ
รับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ..... อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือประกาศใช้
โดยเร็ว ในช้ันนี้จึงไม่อาจพิจารณารับรองหลักสูตรท่ีสถาบันเสนอขอรับรองได้  
  ท้ังนี้เม่ือมีการประกาศเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร  
๔ ปี พ.ศ. ...... และจัดทําระบบรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศดังกล่าวในระบบ
ออนไลน์ เ รียบร้อยแล้ว สํานักงานเลขาธิการคุ รุสภาจะเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ                     
เพ่ือดําเนินการเสนอหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศและระบบฯ ต่อไป พร้อมท้ังเอกสารหลักสูตรท่ี
สถาบันเสนอขอรับรองนั้น หากประสงค์จะรับคืนสามารถติดต่อขอรับได้ท่ีสํานักมาตรฐานวิชาชีพ 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง หากพ้นกําหนดจะ
ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับคืน จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์หารือร่วมกับคณะท่ีร่วมผลิตหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตเก่ียวกับการรับคืนเอกสารหลักสูตรท่ีสถาบันเสนอขอรับรอง และเม่ือคณบดีคณะ        
ครุศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาคณบดี ควรเสนอหาแนวทางเพ่ือเร่งให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ออกประกาศเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี ต่อไป 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
จํานวน ๔ หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
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วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑   การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธาน นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้ มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ           
ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๐๑ คน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล
ของสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ ตารางบัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ให้ตรงกับบัญชี
รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษระดับ
ปริญญาตรีจาก จํานวน ๕๐๑ คน เป็น จํานวน ๔๙๙ คน เนื่องจากนางสาวพิชญา เกษมศรี             
รหัสนักศึกษา ๕๘๑๘๑๐๒๐๒๑๗ และนางสาววราภรณ์ กล่ินเชย รหัสนักศึกษา ๕๘๑๘๑๐๒๐๒๒๒ 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ทําบันทึกข้อความไม่ขอแจ้งความ
ประสงค์สําเร็จการศึกษา 
 ๕.๒   การปรับเกรดนักศึกษาเพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ จันทิมา ซ่ึงเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ๑๐๓๒๗๐๑ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของนักศึกษารหัส ๖๑๑๘๑๐๑๐๒ สาขาวิชาภาษาไทย             
ได้ดําเนินการสอน ดําเนินการสอบวัดผล และส่งผลการเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น ท้ังนี้ได้พบ
ข้อผิดพลาดในการส่งคะแนนของนักศึกษาจํานวน ๑๔ คน เนื่องจากพบว่าอาจารย์ผู้สอนไม่ได้กรอก
คะแนนครบตามกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นความผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน
เอง ดังนั้นภายหลังการตรวจสอบอย่างละเอียด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จึงขออนุญาตปรับเกรด
นักศึกษาเพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียน ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปล่ียนแปลงผลการเรียนรายวิชา ๑๐๓๒๗๐๑ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษารหัส ๖๑๑๘๑๐๑๐๒ สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๑๔ คน และ
มอบให้ฝ่ายทะเบียนดําเนินการต่อไป 
 ๕.๓ ขอเทียบโอนรายวิชาด้วยการใช้คะแนน 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารสําหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทําความร่วมมือทาง
วิชาการกับสาขาวิชาภาษาไทย คณะการส่ือสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเปิดยูนนาน และ
สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศนั้น ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ดังกล่าว อ้างถึงการเทียบโอนรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลัย ซ่ึงในทางปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชามีความแตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยเปิดยูนนานแสดงผลการเรียนเป็นคะแนน ส่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแสดงผลการเรียนเป็นค่าระดับ A-F จึงต้องเทียบคะแนนจากมหาวิทยาลัย
เดิมให้เป็นค่าระดับแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือประกอบการพิจารณายกเว้นการ
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เรียนในรายวิชาท่ีมีผลการเรียน ๖๐ คะแนน ขึ้นไป ซ่ึงเทียบเท่าค่าระดับคะแนน C โดยเกณฑ์ดังกล่าว
นี้จะนํามาใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน ๖๒๑๖๓๕๗๐๑ และ ๖๒๑๖๓๕๗๐๒  ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการขอเทียบโอนรายวิชาด้วยการใช้
คะแนน ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาด้วยการใช้คะแนน โดยนักศึกษาต้องมีผล
การเรียน ๖๐ คะแนน ขึ้นไป 
 ๕.๔ เปล่ียนแปลงรหัสวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง ได้ขอความ
อนุเคราะห์เปล่ียนรหัสรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย จาก ๒๕๙๑๔๐๒ เป็น ๒๕๕๑๑๐๔ ท้ังนี้  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แจ้งให้สาขาวิชาจัดประชุมพิจารณาปัญหาดังกล่าวเม่ือ         
วันอังคารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้เกิดการเน้นย้ําและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดดังกรณี
ข้างต้นอีก และคณะได้ทําบันทึกข้อความ ท่ี อว ๐๖๑๓.๕.๑๗/๐๑๗ เร่ือง แจ้งการถือปฏิบัติการขอ
เปล่ียนแปลงรหัสวิชาสําหรับการลงทะเบียนของนักศึกษา ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้อาจารย์
ผู้สอนลงช่ือรับทราบแล้ว  ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรหัสวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบเปล่ียนแปลงรหัสวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย จาก ๒๕๙๑๔๐๒ 
เป็น ๒๕๕๑๑๐๔ 
 ๕.๕ ขอยกเลิกวิชาเรียน และเพ่ิมรายวิชา 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีนายอนุวิท ใจเมา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๒๗๕๐๑๐๗ 
นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
ไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด            
ทําให้นักศึกษาไม่ได้ดําเนินการเพ่ิม – ถอนรายวิชาในช่วงระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
บัดนี้นักศึกษาได้ทําการชําระค่าลงทะเบียนในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก
ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักศึกษามีความประสงค์ขอยกเลิกรายวิชา ๕๕๒๔๘๐๒ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และขอเพ่ิมรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชาได้แก่ ๑๕๐๐๑๑๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทํางาน และ ๕๕๐๑๑๐๑ ฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรม ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการขอยกเลิกวิชาเรียน และขอเพ่ิมรายวิชา ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบขอยกเลิกวิชาเรียน และเพ่ิมรายวิชาของนายอนุวิท ใจเมา รหัส
นักศึกษา ๕๙๑๒๒๗๕๐๑๐๗ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๕.๖ ขอเปล่ียนแปลงรหัสวิชา 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรญา จนาศักดิ์ ประธานสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ขอเปล่ียนแปลงรหัสวิชาให้กับนางสาวภัทจีรา    
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ฤทธ์ิรอด รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๔๐๙๐๑๒๘ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ   เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวได้หยุดพักการเรียนไปเป็นเวลา ๒ ภาคเรียน            
จึงเรียนล่าช้ากว่าปกติและจากการตรวจสอบผลการเรียนพบว่ามี ๒ รายวิชา(เอกเลือกทางภาษา) 
และมี ๑ รายวิชา (แกนบริหารธุรกิจ) ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกับหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา 
ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการ           
ขอเปล่ียนแปลงรหัสวิชา ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงรหัสวิชาให้กับนางสาวภัทจีรา ฤทธ์ิรอด          
รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๔๐๙๐๑๒๘ 
 ๕.๗ การพิจารณาแบบฟอร์มการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
  ประธาน นําเสนอว่า เพ่ือให้เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้มีแบบฟอร์มท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแบบฟอร์ม 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร / มคอ.๐๒ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตร / ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / มคอ.๐๓  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต / มคอ.๐๔ แบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ 
มคอ.๐๖  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาเอก ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน ดังนี้ 
 ๑. หัวข้อ ๕.๔ การรับเข้าศึกษา หน้าท่ี ๒ ควรระบุว่า “รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษา
ต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี” เพ่ือให้ตรงกับ มคอ.๐๒ หัวข้อท่ี ๗.๓  
 ๒. หมวดท่ี ๒ ข้อ ๑.๒ ความสําคัญ ให้เพ่ิมคําอธิบายว่า “ให้ระบุถึงความสําคัญของการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร” 
 ๓. ปรัชญา ควรมีตัวอย่างท่ีดี อาจจะทําให้หลักสูตรเขียนได้ดีขึ้น   
 ๔. หมวดท่ี ๓ ตารางงบประมาณ ข้อ ๒.๖.๒ ค่าครุภัณฑ์ ปรับเป็น ร้อยละ ๑๐-๒๐ 
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้ทุกคณะนํากลับไปตรวจสอบและส่งข้อเสนอแนะแก้ไขให้         
กองบริการการศึกษาภายในวันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการค้นหา
ตัวอย่างการเขียนปรัชญาของสถาบันอ่ืน เพ่ือนํามาพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 ๕.๘ นักศึกษาไม่ขอแจ้งความประสงค์สําเร็จการศึกษา 
  ประธาน นํา เสนอว่า เนื่องด้วยนางสาวพิชญา เกษมศรี รหัสนักศึกษา 
๕๘๑๘๑๐๒๐๒๑๗ และนางสาววราภรณ์ กล่ินเชย รหัสนักศึกษา ๕๘๑๘๑๐๒๐๒๒๒ ซ่ึงเป็น
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ยังไม่ดําเนินการแจ้งความประสงค์เพ่ือ
สําเร็จการศึกษาเนื่องจากนักศึกษามีความประสงค์ท่ีจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศึกษา 
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๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) เพ่ือให้ผลการเรียนเฉล่ียรวมของนักศึกษาดังกล่าว มีโอกาสผ่านเกณฑ์ตามท่ี
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นกําหนด ในการนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จึงมีความ
เห็นชอบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) ก่อนแล้วจึง
ดําเนินการแจ้ง ความประสงค์เพ่ือสําเร็จการศึกษาต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการไม่ขอแจ้งความประสงค์สําเร็จการศึกษา ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอถอนการแจ้งความประสงค์สําเร็จการศึกษา ของนางสาว
พิชญา เกษมศรี รหัสนักศึกษา ๕๘๑๘๑๐๒๐๒๑๗ และนางสาววราภรณ์ กล่ินเชย รหัสนักศึกษา  
๕๘๑๘๑๐๒๐๒๒๒ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๓๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


